

LỄ HỘI CHÙA KEO

Không gian văn hóa đặc sắc đầu xuân

Là một trong những lễ hội lớn, được tổ chức vào dịp đầu xuân, lễ hội chùa Keo mùa xuân (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư) diễn ra từ ngày 4 - 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đa dạng hoạt động văn hóa diễn ra trong lễ hội đã mang lại nhiều trải nghiệm ấn tượng cho du khách khi về dâng hương tế lễ, du xuân.



Du khách đến với lễ hội chùa Keo trong ngày đầu năm mới.

Bảo lưu nét đẹp văn hóa cổ truyền

Đã thành định lệ, mở màn cho lễ hội chùa Keo mùa xuân là lễ khai chỉ, mở cửa đền Thánh năm nào cũng được

diễn ra trang trọng với sự tham gia của người dân làng Keo từ các bậc cao niên đến các cháu thiếu niên. Đây như sự tiếp nối của văn hóa truyền thống dưới mái chùa cổ kính gần 400

năm tuổi. Trong không khí linh thiêng, các đại biểu và nhân dân địa phương, du khách thập phương thực hiện nghi lễ truyền thống dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công đức của Thiển

sư Dương Không Lộ, cầu mong cho một năm mới vạn sự tốt lành, hanh thông.

Ngay sau lễ khai chỉ, mở cửa đền Thánh, các hoạt động phần hội đã diễn ra đa dạng, sôi nổi như trống hội, du thuyền hát hội, chạy giải, kéo lửa thổi cơm thi... Năm nào cũng vậy, các giáp trong làng Keo cử ra 4 đội, mỗi đội gồm 8 thành viên tham gia chạy giải, kéo lửa thổi cơm thi. Trong số này, 2 người có sức khỏe, nhanh nhẹn và sức bền tốt nhất tham gia thi chạy giải. Sau khi các thành viên chạy đủ 3 vòng hồ và lấy về chum nước đầy nhất, phần thi chạy giải kết thúc. Lúc này, ban tổ chức chọn ra đội thắng cuộc ở phần thi chạy giải, cả 4 đội thi mới bắt đầu kéo lửa thổi cơm thi. Tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng, nhuần nhuyễn trong từng công đoạn là tiêu chí tiên quyết giúp các thành viên có thể hoàn thành phần thi của đội mình.

Là một trong những thành viên dày dặn kinh nghiệm tham gia hội thi truyền thống trong lễ hội chùa Keo mùa xuân, anh Đặng Văn Chính, đội Dũng Nhuệ chia sẻ: Đã 7 năm tôi tham gia kéo lửa nấu cơm thi nhưng năm nào cũng cảm thấy rất hào hứng, cảm thấy công việc này của làng như sự khởi đầu cho năm mới nhiều may mắn, hanh thông và tốt lành. Để chuẩn bị cho hội thi, những anh em trong đội đã bỏ nhiều công sức, từ việc tìm kiếm kéo lửa, lựa chọn gạo nếp, gạo tẻ, đồ xanh đều là sản vật của làng đến việc cẩn trọng trong nạn đất đắp nấu rau phơi khô để khi đun nấu không bị nổ. Trong các công đoạn từ kéo lửa đến nấu cơm, xôi, chè thì công đoạn nấu chè làm sao rền, sánh, trong là khó nhất vì các đội thi nào bếp thủ công nên rất nhiều bụi.

khí đó, món chè nếu nấu có bụi vào là không đạt kết quả.

Cấu kỳ, cẩn trọng trong từng khâu chuẩn bị, sôi nổi, nhiệt huyết trong từng công đoạn chạy giải, kéo lửa thổi cơm thi, đội Dũng Nhuệ xuất sắc đạt giải nhất. Ông Vũ Đình Nguyên, một trong những bậc cao niên của làng Keo, thành viên của đội chia sẻ: Đội của chúng tôi kéo lửa được giải nhất, thổi cơm thi được giải nhất. Hai giải nhất mới được bung mâm cơm vào cúng Thánh. Tôi mong muốn mọi sự may mắn sẽ đến với dân làng và tất cả du khách tham gia lễ hội. Người dân làng Keo chúng tôi cố gắng phát huy văn hóa cổ truyền, mỗi kỳ lễ hội lại được quay quần bên nhau.

Ngoài mâm cơm đạt giải nhất được dâng lên lễ Thánh, các mâm cơm đạt giải nhì, ba cũng được lựa chọn dâng lễ. Đây không chỉ là niềm vui của làng Keo trong ngày đầu xuân mà còn là sự hứng khởi chung của du khách khi cổ vũ cho hội thi. Bà Nguyễn Thị Hòa, một du khách chia sẻ: Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa 4 tết tôi đều phấn khởi, hồ hởi về dự lễ hội, mong muốn niềm hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến với tất cả muôn nhà. Rất mong lễ hội ngày càng phát triển, mọi người dân đều có ý thức giữ gìn bản sắc quê hương mình.

Ngoài hội thi chạy giải, kéo lửa nấu cơm thi, năm nay lễ hội chùa Keo mùa xuân phục dựng nghi lễ múa rối hầu Thành vào chiều ngày mùng 5. Ông Đỗ Ngọc Trung, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: Đây là nghi lễ múa rối cổ tại lễ hội chùa Keo. Ban tổ chức lễ hội đã nghiên cứu nhiều nguồn tư liệu lịch sử và từng bước phục hồi nghi lễ này bởi đây là nghi lễ rất đặc sắc ở Thái Bình nói chung, chùa Keo nói riêng.



Du thuyền hát hội tại lễ hội chùa Keo mùa xuân.

Khích lệ tinh thần hiếu học, trọng chữ nghĩa

Là một trong những hoạt động phần hội được mở rộng tại lễ hội chùa Keo mùa xuân năm nay, chương trình khai bút đầu xuân thu hút hàng trăm học sinh, các ông đồ, bà đồ cũng như du khách thập phương tham gia. Về ý nghĩa chương trình này, bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư chia sẻ: Khai bút đầu xuân là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc Việt Nam. Chương trình được tổ chức nhằm tỏ lòng thành kính của hậu thế với các bậc tiền nhân, để cao sự học, trọng trí tuệ của người Việt.

Tại chương trình, 34 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi cấp tỉnh đã được biểu dương, khen thưởng. Em Trịnh Anh Thư, Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư cho biết: Năm nay cũng được cùng bố mẹ đi lễ hội chùa Keo mùa xuân nhưng năm nay con cảm thấy rất tự hào khi được khen thưởng về thành tích học tập của mình tại chương trình khai bút đầu xuân.

Con sẽ chăm học hơn nữa, cố gắng đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

Cô giáo Phạm Thị Huyền Diệu, Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư thông tin: Trường tôi vinh dự có 3 học sinh được tuyên dương trong chương trình khai bút đầu xuân. Trực tiếp giảng dạy cho các em, tôi thấy rất vui và tự hào, tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng để có thêm nhiều học sinh góp mặt tại ngày hội đầu xuân này hơn nữa. Việc được tham gia chương trình khai bút, xin chữ thư pháp, nhận những lời động viên, quan tâm và phần quà của các bậc lãnh đạo huyện trong ngày đầu năm mới là sự khích lệ lớn lao, là động lực để các em học sinh vươn lên, chinh phục đỉnh cao tri thức.

Lễ hội chùa Keo mùa xuân năm nay với đa dạng hoạt động phần lễ và phần hội đã mang đến niềm vui, niềm hy vọng cho mỗi người trong ngày đầu năm mới. Đó không chỉ là niềm tin vào việc tiếp nối truyền thống mà còn giúp mỗi người trẻ hôm nay thêm yêu, thêm tự hào và mong muốn được góp sức nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

TU ANH

Mở rộng diện tích cấy máy mạ khay

Thực tiễn sản xuất lúa những năm qua cho thấy, đưa máy cấy vào đồng ruộng giúp giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, đồng thời năng suất, chất lượng được nâng lên. Vì vậy, thời gian này, các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng đang tập trung nhân lực, huy động máy cấy xuống đồng cấy lúa xuân cho bà con nông dân bảo đảm khung thời vụ tốt nhất, tạo tiền đề cho vụ xuân thắng lợi.



Lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra sản xuất lúa xuân tại cánh đồng xã Phú Lương.

Bà Nguyễn Thị Nhị, xã Phú Lương năm nay đã 60 tuổi nhưng vẫn nhận thêm ruộng của một số gia đình không có nhân lực sản xuất để cấy lúa hàng hóa trên diện tích 1,8 mẫu. Đến ngày cấy lúa bà chỉ việc ra đồng chỉ ruộng cho chủ máy, khi họ cấy xong thì thanh toán tiền. Bà Nhị cho biết: Vụ đầu tiên HTX DVNN xã triển khai cấy máy mạ khay, dù chưa biết hiệu quả thế nào song vì không có nhân lực gia đình tôi vẫn đăng ký. Sau 1 vụ thấy cấy máy mạ khay đem lại nhiều lợi ích: rẻ, thời vụ gieo cấy và năng suất lúa bảo đảm, do vậy gia đình vẫn duy trì cấy máy 5 năm nay. Hầu hết diện tích cấy máy chỉ còn 1 sào ruộng trồng máy không cấy được phải cấy tay. Công cấy tay rất cao, 350.000 đồng/sào, mà mình phải tự gieo mà vụ nào tìm người cấy cũng khó khăn. Trong khi cấy máy mạ khay cả gieo mạ và cấy chỉ 250.000 đồng/sào. Làm nông nghiệp giờ nhân vì hầu hết các khâu làm đất, cấy, phun thuốc trừ sâu đều có máy móc hỗ trợ,

nếu không thì ngay cả ruộng của gia đình cũng phải bỏ hoang vì không có nhân lực. Còn ông Phạm Như Huy, xã Phú Lương chia sẻ: Nhu cầu cấy máy của bà con ngày càng tăng, có sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh tôi đã mua máy cấy để sản xuất. Mỗi vụ tôi tưới thêm 2 lao động tổ chức gieo mạ khay, cấy máy cho bà con trong xã khoảng 30 mẫu và diện tích của gia đình tích tụ trên 10 mẫu.

Ban đầu bà con nông dân xã Phú Lương còn e dè với cấy máy, song qua tuyên truyền, vận động và qua thực tế canh tác, bà con nông dân đã nhận thức được việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng là xu thế tất yếu, giúp giải phóng sức lao động cho chính mình, tích cực đăng ký cấy máy mạ khay. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc HTX DVNN xã Phú Lương cho biết: Toàn xã gieo cấy trên 200ha. Một số hộ đã mạnh dạn đăng ký và mua máy có hỗ trợ kinh phí của tỉnh về cấy ruộng của gia đình, cấy dịch vụ cho bà con

trong và ngoài xã. Vụ xuân này, trên cánh đồng của xã đang có 15 máy cấy mạ khay hoạt động hết công suất để nhanh chóng phủ xanh toàn bộ diện tích trong khung thời vụ tốt nhất. Trước kia chưa có máy cấy, thời gian gieo cấy kéo dài 15 - 18 ngày, có máy cấy mạ khay giảm còn 8 - 10 ngày. Không chỉ bảo đảm thời vụ, cấy máy mạ khay còn khắc phục được tình trạng thiếu lao động sản xuất nông nghiệp hiện nay, giảm chi phí cho bà con nông dân, giảm ruộng bỏ hoang tại địa phương, tăng năng suất, chất lượng. "Trăm nghe không bằng một thấy", tận mắt chứng kiến những lợi ích thiết thực từ việc cấy lúa bằng máy, bà con nông dân trong xã tích cực mở rộng diện tích cấy máy từ trên 30ha vụ xuân năm 2023 lên khoảng 80ha vụ xuân năm 2024.

Những ngày này, tận dụng thời tiết thuận lợi, nông dân xã Nguyễn Xá tập trung nhân lực, máy móc ra đồng sản xuất vụ lúa xuân. Do vậy, màu xanh của lúa đã gần phủ kín khắp

các cánh đồng. Ông Phan Văn Lục, xã Nguyễn Xá chia sẻ: Nhiều gia đình đã chọn ly nông dân phát triển nghề, gia đình tôi tiếp "bờ xôi ruộng mật" bà con không cấy, mạnh dạn đầu tư 5 máy làm đất và máy cấy, nhận trên 20ha ruộng cấy các giống lúa thuần có năng suất cao như TBR225, BC15... Mỗi ngày 2 máy cấy cấy được 9 - 10 mẫu ruộng của gia đình và của bà con.

Suốt 10 năm qua, xã Nguyễn Xá vẫn là địa phương có diện tích cấy máy mạ khay nhiều nhất huyện. Vụ xuân này, HTX DVNN xã đã tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn, triển khai cấy máy mạ khay ở cả các vùng ứng trồng. Ông Vũ Ngọc Khanh, Giám đốc HTX cho biết: Là xã đa nghề, lao động nông nghiệp thiếu, để gieo cấy lúa đúng lịch, nhiều năm qua HTX DVNN xã đã vận động các hộ có điều kiện tận dụng cơ chế hỗ trợ của tỉnh đầu tư mua máy cấy, máy cày. Hiện trên địa bàn xã có 16 máy cấy từ 4 - 6 hàng và nhiều công cụ cấy tay. Đặc biệt, năm nay HTX chỉ đạo các chủ máy cấy tăng tuổi mạ khay, tiêu nước triệt để ở những ruộng ứng trồng, tổ chức cấy máy cho bà con, vì thế dù xã có nhiều diện tích ứng trồng song tỷ lệ cấy máy đã đạt 98%. Chỉ trong vòng 10 ngày xã đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa xuân.

Vụ xuân năm 2022, diện tích lúa cấy bằng máy của huyện Đông Hưng đạt 4.000ha, vụ xuân năm 2023 tăng lên 4.700ha, là huyện có diện tích cấy máy lớn của tỉnh. Vụ xuân năm 2024, toàn huyện phấn đấu diện tích cấy máy đạt trên 5.000ha. Để mở rộng diện tích cấy bằng máy, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký, hoàn thiện hồ sơ mua máy nông nghiệp theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện có 70 máy cấy, thiết bị sầy được hỗ trợ kinh phí. Vụ xuân này, ngoài 300 máy cấy của các HTX và các cá nhân trong huyện, trên cánh đồng còn có hàng chục máy cấy ngoài huyện tập trung về cấy cho bà con.

Những ngày này, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã tổ chức các đoàn tới thăm, động viên bà con nông dân sản xuất lúa xuân bảo đảm cơ cấu giống, lịch thời vụ theo đề án.

THU HIỀN

Nông dân Hưng Hà nỗ lực xuống đồng

Thời tiết thuận lợi trong những ngày đầu xuân mới đã tạo động lực cho nông dân huyện Hưng Hà xuống đồng gieo cấy lúa xuân với không khí rộn ràng, phấn khởi mang theo ước vọng một năm sản xuất mùa xuân gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Không còn quan niệm "Tháng Giêng là tháng ăn chơi", từ sáng mùng 3 tết, nhiều nông dân ở xã Đông Đô đã hối hả xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Trên những cánh đồng đang dần được phủ đầy sắc xanh của lúa mới, bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Chí Linh cho biết: Năm nay, gia đình tôi gieo cấy hơn 1 mẫu ruộng. Thời điểm trước tết, thời tiết thuận lợi, gia đình tôi đã lấy nước làm đất và gieo mạ. Bắt đầu từ mùng 3 tết, gia đình tôi cũng nhiều hộ trong thôn đã ra đồng để kiểm tra, chăm mạ và tranh thủ xuống đồng khai xuân. Đến nay, gia đình tôi đã cơ bản hoàn thành gieo cấy theo đúng khung thời vụ.

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng huyện Hưng Hà, tiếng cười nói râm ran xen lẫn tiếng máy bừa, máy cày đang hoạt động hết công suất trên những thửa ruộng màu mỡ làm cho không khí lao động thêm khẩn trương. Bà Nguyễn Thị Lan, thôn An Mai, xã Thống Nhất cho biết: Vụ xuân năm nay gia đình tôi cấy 6 sào, toàn bộ đều là giống lúa chất lượng cao và lúa lai. Đến nay, gia đình tôi

đã gieo cấy được 5 sào, phần đất hoàn thành theo đúng lịch thời vụ. Làm ruộng giờ không vất vả như trước, các công đoạn đều chủ yếu sử dụng cơ giới hóa. Từ đầu vụ, các dịch vụ lấy nước, cung ứng giống, gieo mạ đều thuận lợi, hy vọng sẽ có một vụ xuân đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTX DVNN xã Thống Nhất cho biết: Năm nay, xã Thống Nhất gieo cấy 298ha, trong đó giống lúa có năng suất cao chiếm 65 - 70%, giống cho năng suất phù hợp của xã là lúa mới, diện tích cấy máy khoảng 70 mẫu. Hiện toàn xã đã gieo cấy được 80% diện tích. Chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung nhân lực, phương tiện gieo cấy lúa xuân để bảo đảm đúng thời vụ và cơ cấu giống lúa.

Vụ xuân năm nay huyện Hưng Hà phần đất gieo cấy 10.350ha lúa xuân, trong đó có 60 - 65% diện tích giống lúa có năng suất cao; 35 - 40% diện tích lúa chất lượng gạo ngon làm hàng hóa. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được hơn 6.500ha lúa, trong đó có khoảng trên 20% diện tích cấy máy. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ xuân được xác định là vụ lúa chủ lực, cho năng suất cao và góp phần quan trọng, quyết định đến tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của

huyện Hưng Hà. Vì vậy, ngay từ đầu vụ huyện đã tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, phân công các bộ theo dõi chặt chẽ từng giai đoạn để đạt hiệu quả cao. Đi đôi với đó là xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân để tạo điều kiện cho sản xuất theo đúng lịch thời vụ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới tư duy, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, quy hoạch vùng sản xuất theo cánh đồng mẫu; chú trọng mở rộng diện tích lúa chất lượng cao và mở rộng diện tích thâm canh lúa cải tiến SRI, làm mạ khay... Hiện nay, thời tiết rất thuận lợi, chúng tôi khuyến cáo bà con tập trung nhân lực, phương tiện gieo cấy lúa xuân, phần đất hoàn thành trước ngày 20/2. Chỉ đạo HTX DVNN các xã, thị trấn bảo đảm đủ nước dẫn vào các cánh đồng phục vụ sản xuất, thường xuyên kiểm tra lúa mới cấy để phát hiện các đối tượng sâu bệnh, có biện pháp phòng, trừ kịp thời khi đến ngưỡng.

Với sự sát sao trong chỉ đạo sản xuất của các cấp chính quyền và ngành nông nghiệp huyện, sự tích cực, chủ động bắt tay vào sản xuất ngay những ngày đầu xuân mới của bà con nông dân các địa phương, tin tưởng huyện Hưng Hà sẽ có một vụ xuân thắng lợi.

THANH THUY



Nông dân các xã sử dụng máy cấy mạ khay để gieo cấy lúa xuân.